

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลา
1	ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	<ol style="list-style-type: none"> มีประกาศเจตนาารมณั้ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของกองทัพรพ์ยลิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมให้ความรู้ความสำคัญในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมภายในหน่วยงานให้มีความตระหนัก ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 	ไม่มี	<p>9 ม.ค. 67</p> <p>26 ธ.ค. 66</p> <p>26 ธ.ค. 66</p>
2	การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของกองทัพรพ์ยลิน	ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของกองทัพรพ์ยลิน มีค่าเฉลี่ย 4.79 อยู่ในระดับดีมาก	ไม่มี	ม.ค. 67
3	รายงานรายได้จากการดำเนินงานของงานบริหารพื้นที่กองทัพรพ์ยลิน	<ol style="list-style-type: none"> รายงานรายได้จากการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำเดือน จำนวน 12 ครั้ง รายงานรายได้จากการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง รายงานรายได้จากการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยประจำปี จำนวน 1 ครั้ง 	ไม่มี	ต.ค. 66 – ก.ย. 67
4	รายงานรายได้จากการดำเนินงานของงานร้านค้าสวัสดิการกองทัพรพ์ยลิน	<ol style="list-style-type: none"> รายงานรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกประจำสัปดาห์ จำนวน 48 ครั้ง รายงานรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก ประจำเดือน จำนวน 12 ครั้ง รายงานรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกประจำไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง รายงานรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกประจำปี จำนวน 1 ครั้ง 	ไม่มี	ต.ค. 66 – ก.ย. 67

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลา
5	รายงานรายได้จากการดำเนินงานของงานโรงแรมพักร่มและ เอื้องคำ กองทรัพย์สิน	1. รายงานรายได้จากการเช่าห้องพักประจำสัปดาห์ จำนวน 48 ครั้ง 2. รายงานรายได้จากการเช่าห้องพักประจำเดือน จำนวน 12 ครั้ง 3. รายงานรายได้จากการเช่าห้องพักประจำไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง 4. รายงานรายได้จากการเช่าห้องพักประจำปี จำนวน 1 ครั้ง	ไม่มี	ต.ค. 66 – ก.ย. 67
6	รายงานผลการใช้งบประมาณ	1. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ 2. รายงานงบประมาณคงเหลือประจำไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง	ไม่มี	ต.ค. 66 – ก.ย. 67
7	รายงานตรวจสอบพัสดุประจำเดือน	1. จำนวนพัสดुकงเหลือตรงกับบัญชีคุมพัสดุ 2. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำเดือน จำนวน 12 ครั้ง	ไม่มี	ต.ค. 66 – ก.ย. 67
8	รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง	รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน จำนวน 12 ครั้ง	ไม่มี	ต.ค. 66 – ก.ย. 67

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี